

ทักษิณพ้นธง-ครึ่งปีหลังได้รัฐบาลใหม่

ตุ้ย้ากรม.เร่งทำผลงาน เคาะงบ66พุ่ง3.1ล้านล.

‘ทักษิณ’พ้นธง ครึ่งปีหลัง
ได้รัฐบาลใหม่ หลังยุบสภา
เลือกตั้ง เชื้อ ‘บิกตู’ ไม่ได้กลับ
มา ได้ ‘พัลลภ’ □ อ่านต่อหน้า 10

● **ทักษิณ** □ **ต่อจากหน้า 1**

กล่าวหาครอบงำเพื่อไทย ‘หมอล้วน’ แฉลง
ระบอบเป็นเรื่องเข้าใจผิด ชี้ยังเป็นสมาชิกพรรค
ไม่มีใครปลดได้ ชูเตรียมฟ้องกลับคนร้องยุบ
พรรคฐานร้องเท็จ ‘บิกตู’ อารมณ์ดี นั่งหัวโต๊ะ
ประชุม ครม.ทางไกล ขอบคุมหัวหน้าพรรค
ร่วม จีเร่งสร้างผลงาน อย่างเพิ่งหาเสียง บอก
รัฐบาลยังอยู่อีกปีกว่า ครม.อนุมัติงบปี 66
วงเงิน 3.1 ล้านล้าน ประชาธิปไตยจับตา
ทบ.สรุปผลสอบ ‘เสธ.ค.’ แทรกแซงเลือกตั้ง
ซ่อมเขต 1 รุมพร

ทักษิณชี้ครึ่งปีหลังอาจมีรบ.ใหม่

วันที่ 4 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายทักษิณ
ชินวัตร อดีตนายกรฯ ให้สัมภาษณ์สำนักข่าว
The Room 44 ช่วงดึกคืนวันที่ 3 ม.ค. กล่าว
ถึงกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรฯ
ตั้งใจจะยุบอีกสมัยว่า ตั้งใจได้แต่ด้วยข้อกฎหมาย
ความสามารถและการยอมรับของประชาชน
มือในสภามีมากเท่าไรก็ตามแต่ศรัทธา
ประชาชนสำคัญกว่า ถ้าศรัทธาหมกมุ่นก็ลำบาก
เท่าที่ดูศรัทธาประชาชนน้อยลงเนื่องจาก
ไม่ได้แก้ปัญหาของประชาชนส่วนใหญ่ สนธิ
เกิดจากเนื้อในคน คิดว่าความขัดแย้งคงเป็น
เรื่องของพรรคฝั่งรัฐบาลมากกว่า ฝ่ายค้านทำ
อะไรได้ยากเพราะจำนวนน้อยกว่า ถ้าแตกคง
เป็นพรรครัฐบาลเอง

เมื่อถามว่าอำนาจของกลุ่ม 3 ป. จะประคอง
รัฐบาลได้แค่ครึ่งปีหรือผ่านพ้น ไปได้ นายทักษิณ
กล่าวว่า เรื่องอำนาจ 3 ป. คนไม่ได้สนใจแต่

สนใจเรื่องศรัทธาประชาชนเสื่อม ไม่สามารถ
แก้ปัญหา เนื่องจากทั้ง 3 ป. ไม่ช่วยแก้ปัญหา
เมื่อถามว่าจุดจบรัฐบาลจะลงเอยอย่างไร
นายทักษิณกล่าวว่า ยุบสภา เลิกตั้งใหม่แล้ว
ไม่ได้เลือกกลับมา เป็นจุดจบที่น้อมสวงามที่สุด
ปิดแทรกแซงเพื่อไทย

เมื่อถามว่าทำไมช่วงนี้มีคนจ้องยุบพรรค
เพื่อไทย (พท.) อย่างเหตุนายทักษิณแทรกแซง
นายทักษิณกล่าวว่า มีบางคนได้ประโยชน์
ถ้า พท.ถูกยุบ มีพรรคได้ประโยชน์อยู่อย่างกรณี
พล.อ.พัลลภ ปิ่นมณี อดีตที่ปรึกษานายกรฯ
และอดีตนายทหารยังเติร์ก ที่ออกมาระบุเรื่อง
ถูกขับออกจากพรรค ตนไม่รู้เรื่อง ไม่ได้โทร.
คุยมาหลายปีแล้วก็สงสัยทำไมมาโวยเช่นนี้
ตนไม่ทราบเลย งานประชุมพรรคที่จ.ขอนแก่น
เป็นงานประชุมสมาชิกพรรคไม่ใช่กก.บห.พรรค
หลังมีข่าวตนก็ไม่ได้โทร.คุยกับพล.อ.พัลลภ
เมื่อถามว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้น พท.เสี่ยง
มาก นายทักษิณกล่าวว่า คนกล่าวหาที่กล่าว
หาได้ทั้งนั้น ถามว่าตนทำจริงหรือไม่ ไม่มี
ตนไม่รู้เรื่องเลย พรรคใหญ่เช่นนี้การยุบ
เป็นเรื่องใหญ่ เขาไม่ยุบง่ายๆ ถ้าไม่ทำอะไร
กระทบ ความมั่นคง ยืนยันที่ผ่านมาน่าไม่ได้
เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการทำกิจกรรมขอ พท.
เพียงแต่พูดคุยกันในฐานะคุ้นเคยรู้จักในเรื่อง
ทั่วไป

พท.แฉลงใต้-พัลลภเข้าใจผิด

เวลา 12.45 น. ที่ทำการ พท. นพ.ชลน่าน
ศรีแก้ว หัวหน้าพรรค แฉลงชี้แจงกรณี
พล.อ.พัลลภ พาดพิงตนและพท.ว่า เนื่องจาก
มีผู้ร้องไปยื่นร้อง กกต.ให้สอบว่ามีกรกระทำ
ผิดกฎหมายพรรคการเมืองเป็นเหตุให้ยุบ พท.
ได้หรือไม่ จากคำให้สัมภาษณ์ของพล.อ.พัลลภ
ที่พูดถึงการถูกปลดจากสมาชิกพรรคโดยอ้าง
เหตุจากการประชุมใหญ่ที่จ.ขอนแก่น ค.ค.64

การประชุมใหญ่เกิดขึ้นภายใต้ข้อจำกัดจาก
โควิด มีตัวแทนสาขาพรรค กก.บห.พรรค
สมาชิกพรรค ส.ส. ซึ่งเชิญได้ 509 คน ผู้อาวุโส
ส่วนใหญ่ไม่ได้เชิญเพราะสุ่มเสี่ยงคิดเชื่อ
เช่น นายเสนาะ เทียนทอง นายพงษ์ศักดิ์
รักตพงศ์ไพศาล นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา
พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ เป็นต้น จึงเป็นเหตุ
ให้พล.อ.พัลลภกล่าวอ้างถูกขับชื่อออกจาก
ที่ประชุม การลบชื่อไม่น่าจะเป็นความจริง
เพราะเชิญเฉพาะผู้เข้าร่วมเป็นองค์ประชุม
ได้จริงๆ

ที่อ้างถูกปลดจากสมาชิกพรรคก็ไม่ใช่เป็น
ความจริง เพราะยังเป็นสมาชิกพรรคอยู่หมายเลข
สมาชิก พี 103820422 แบบตลอดชีพ จ่ายค่า
สมาชิกตลอดชีพเมื่อ 4 เม.ย.61 คงเข้าใจไป
เอง จากการที่มีคนไปรายงานว่าถูกเอาชื่อออก
จากการประชุมมากกว่า และตามข้อบังคับ
พรรคไม่มีใครปลดสมาชิกพรรคได้ การสิ้นสุด
มีอยู่ 8 เรื่อง เช่น ดาย ลาออก มีสมบัติต้องห้าม
ตามกฎหมาย ไม่จ่ายค่าบำรุงสมาชิกติดต่อกัน
2 ปี พรรคถูกยุบ เป็นต้น

ชูฟ้องกลับคนร้องยุบพท.

“อย่าว่าแต่คนในเลย ยังไปกล่าวอ้างคนนอก
ซึ่งปลดไม่ได้ ยืนยันว่าการปลดออกจากสมาชิก
พรรคไม่เป็นความจริง ท่านเป็นสมาชิกอาวุโส
ที่เราเห็นคุณูปการเพราะเริ่มมาตั้งแต่สมัย
พรรคไทยรักไทย ยังเห็นข่าวยังต้องไปกราบ
เพื่อให้เข้ามามีบทบาทในสิ่งที่มีความสามารถ
สิ่งที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อน”
นพ.ชลน่านกล่าวและว่า ที่มีชื่อคนไปเกี่ยวข้องกับ
ในฐานะหัวหน้าพรรคคนระมัดระวังเรื่องนี้
มาก การจะพูดคุยทางโทรศัพท์ว่าคนแดนไกล
หรือคนนอกสั่งปลดจากข้อเท็จจริงก็เป็นไป
ไม่ได้อยู่แล้ว ส่วนที่มีบุคคลไปร้อง กกต.
ขอฝากไปยังผู้ร้องหากร้องเท็จเราจะพิจารณาว่า
ต้องดำเนินการอะไรตามกฎหมายพรรค
การเมืองหรือไม่ ยืนยันกก.บห.พรรคไม่เคย
ยินยอมให้บุคคลภายนอกมาสั่ง ชี้นำ ครอบงำ
“ผมยังรักและเคารพพล.อ.พัลลภ เมื่อวาน
ได้ต่อสายถึงเป็นครั้งแรก พูดคุยหลายประเด็น
และเรียนชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้น พร้อมจะไป

กราบให้เข้ามามีส่วนร่วม เข้ามามีโอกาสทำ
สิ่งที่เป็นประโยชน์กับพรรค แต่ท่านบอกว่า
ช่วงนี้มีข้อจำกัดเรื่องโควิดต้องกักตัว ผมได้
ชี้แจงเรื่องการถูกปลดจากสมาชิกแล้วซึ่งท่าน
เข้าใจ นพ.ชลน่านกล่าวและว่า อย่างไรก็ตาม
ขณะนี้กกต.ยังไม่ได้เรียกเราไปชี้แจง หากเรียก
เราก็พร้อม ฝ่ายกฎหมายเตรียมข้อมูลพร้อม
เรามั่นใจว่าไม่ได้เข้าข่ายกฎหมายมาตรา 28
เราไม่เคยยอมให้ใครเข้ามาครอบงำ ชี้นำ

เรื่องไกรจ่อร้องกกต.ปมคู่ 8 ปี

นายเรืองไกร ลีภิพัฒน์ สมาชิก พปชร.
กล่าวกรณี พล.อ.พัลลภ กล่าวอ้างนายทักษิณ
ปลดออกจากสมาชิก พท.ว่า อาจเป็นหลักฐาน
ที่มีมูลควรเชื่อได้ว่า พท.เข้าข่ายกระทำการ
ฝ่าฝืน พ.ร.บ.พรรคการเมือง มาตรา 28 หรือ
ไม่ตามมาได้ เข้าวินิจฉัย ได้ส่งหนังสือไปทาง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ถึงประธาน กกต.ขอให้
ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวต่อไปแล้ว

นายเรืองไกร กล่าวถึงปัญหาการนับวาระ
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ดำรงตำแหน่ง
นายกฯ ครบ 8 ปี ว่า จากที่นักการเมือง
นักกฎหมาย ออกมาแสดงความคิดเห็นและสรุป
ได้ว่า 24 ส.ค.จะขึ้นร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
ทำไมต้องรอถึงวันเพราะตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 170 วรรคสาม ให้สิทธิยื่นร้องผ่าน
กกต.ได้ ตนตั้งใจวันที่ 10 ม.ค.นี้จะไปยื่น
สำนวนต่อ กกต. ให้ศึกษาข้อกฎหมายเรื่องนี้
แล้วส่งวินิจฉัย เมื่อถึง 24 ส.ค.ศาลรัฐธรรมนูญ
ก็สั่งให้ พล.อ.ประยุทธ์ หยุดปฏิบัติหน้าที่ ได้เลย
ถ้าเป็นแบบที่ฝ่ายค้านวางกำหนดไว้คือ 24 ส.ค.
ก็ได้แต่เข้าชื่อเสนอนายชวณ หลีกภัย ประธาน
สภา ตามขั้นตอนต้องตรวจสอบรายชื่อ ส.ส.
จากนั้นส่งศาลรัฐธรรมนูญ เรื่องนี้ถ้านายกฯ
โกรธคนที่ไม่สนใจเพราะเป็นประโยชน์ของประเทศ
เป็นเรื่องของความสง่างามว่าสรุปแล้ว
อยู่เป็นนายกฯ ต่อได้หรือไม่ได้

สมชัยชี้ 10 การเมืองร้อน-รัฐประหาร

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต กกต. สมาชิก
พรรคเสรีรวมไทย โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า
10 ปรากฏการณ์การเมืองสำคัญในปี 2565
1. ปรากฏการณ์ขาลงในคะแนนนิยมของ
พล.อ.ประยุทธ์ เนื่องจากทั้งไม่มีผลงาน
2. การพยายามใช้งบประมาณแผ่นดินสร้าง
คะแนนเสียงให้พรรครัฐบาล 3. ส.ส.ให้ความ
สำคัญการลงพื้นที่หาคะแนนเสียงมากกว่า
การทำหน้าที่ในสภา นำไปสู่สภาม็อบครั้งขึ้น
4. การเร่งรัดแก้ไขกฎหมายลูก 2 ฉบับที่เอื้อ

พรรคใหญ่ 5. ความพยายามแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ประเด็นอำนาจ ส.ว.เลือกนายกฯ จะได้รับการ
สนับสนุนจากพรรคการเมืองและประชาชน
แต่ติดขัดในชั้นวุฒิสภา หรือหากผ่านวาระ
หนึ่งอาจยุบสภาเพื่อหนีการแก้ไขกติกา

6. คณะผู้มีอำนาจเริ่มหาทางสืบทอดอำนาจ
หาตัวผู้สืบทอดใหม่หรือตั้งพรรคที่คล้ายแตกต่าง
ให้ประชาชนเลือกแต่ท้ายสุดคือพวกเดียวกัน
7. พรรคใหญ่เนื้อหอม คนไหลเข้า แม้อยู่คนละ
ฝ่ายก็ยังเผื่อช่องทางแยกตัวออกมาร่วมใน
อนาคต 8. การยุบสภาเกิดได้ตลอดเวลา ตั้งแต่
พ.ค.2565 เป็นต้นไป 9. ประเด็นครบ 8 ปี
การดำรงตำแหน่งนายกฯ ของ พล.อ.ประยุทธ์
จะเป็นประเด็นร้อนตั้งแต่ต้นปี และร้อนขึ้น
เรื่อยๆ ตลอดปี 10. อย่ายึดว่ารัฐประหารจะไม่มี
โอกาสเกิดขึ้น และอย่าคิดว่ารัฐประหารแล้ว
จะอยู่ได้

คู่อรมณ์ดี-ยักรม.อยู่ครบathom

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมกรม.
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
และรมว.กลาโหม อรมณ์ดีเป็นพิเศษ มีข้อ
สั่งการจำนวนมาก โดยช่วงเปิดประชุมอวยพร
ปีใหม่ให้กรม. และข้าราชการระดับสูง ขอบคลุม
ที่เสียสละ อดทน แม้เป็นช่วงปีใหม่แต่ก็ปฏิบัติ
ภารกิจหน้าที่โดยไม่ได้หยุด พร้อมสอบถามว่า
ต้องประชุมออนไลน์ไปถึงเมื่อไร พล.อ.สุพจน์
มลาพันธ์ม เชาชาติการ สมช. ในฐานะ ผอ.สปก.
สภค. ชี้แจงว่า ต้องทำงานแบบนี้ไป 14 วัน
ตามมติ สภค. คือตั้งแต่ 1-14 ม.ค.

ช่วงหนึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ หยิบขกรณณ์
บางพรรคเสนอ โยบายให้เงินประชาชน
เดือนละ 3,000-5,000 บาทว่า ที่รัฐบาลมีนโยบาย
เดือนละ 3,000-5,000 บาทว่า ที่รัฐบาลมีนโยบาย
เยียวยาช่วงนี้เพราะโควิด-19 แต่ที่บางพรรค
พูดเรื่องการแจกเงินนั้นพูดเช่นนั้นได้อย่างไร
พูดแล้วทำได้หรือไม่ คนพูดเป็นทั้งนักการ
เมือง อดีตรัฐมนตรี เสนอมาแบบนี้ได้อย่างไร
ไม่มีความรับผิดชอบ ขอดูเกี่ยวกับการหาเสียง
ว่ามีกฎหมายไหนกำกับดูแลหรือไม่ ให้มายืนยัน
เรื่องงาม รองนายกฯ ไปช่วยดูข้อกฎหมาย
เกี่ยวกับการหาเสียงทำได้หรือไม่ พูดเกินจริง
ไปหรือเปล่า การทำงานช่วงนี้อ่าหาเสียงเงิน
ไป ยังไม่ใช่ช่วงที่ควรทำ ถึงเวลาเลือกตั้งค่อยว่า
กันอีกเรื่องหนึ่ง ช่วงนี้ช่วยกันทำงานไปก่อน
คงต้องอยู่กันอีกปีกว่า และขอขอบคลุมทุกคน
ที่ให้ความร่วมมือตลอด 3 ปีกว่าที่ผ่านมา
หวังว่าจะร่วมมือกันเช่นนี้ตลอดไป

ถ้าหรับที่กรม.เห็นชอบตามที่ตร.ขออนุมัติ
งบปี 66 ดำเนินโครงการอาคารที่ทำการพร้อม

ที่จอดรถ และอาคารที่พักอาศัยของข้าราชการ
ตำรวจเงินเกิน 1,000 ล้านบาท พล.อ.ประยุทธ์
กำชับว่าปีนี้รัฐบาลต้องการพัฒนาชีวิตความเป็น
อยู่ของข้าราชการชั้นผู้น้อยและผู้มีรายได้น้อย
ต้องไปดูเมื่อเกษียณไปอยู่ไหน มีเงิน
เลี้ยงดูอย่างไร เรื่องนี้ต้องมีความถี่ถ้วนและ
ให้รายงานคนทุกๆ 3 เดือน ปี 2565 จะเป็น
ปีแห่งการแก้หนี้สินครัวเรือน จะแก้หนี้สินให้
ประชาชน โดยเฉพาะครูและตำรวจ รัฐบาลนี้
ต้องทำให้สำเร็จ ต้องแก้ให้ได้ และให้รายงาน
คนเป็นระยะๆ

โทษเขี่ยลงไม่ได้ป่วยโควิด

นายชนกร วัจนอุทกชนะ โฆษกประจำ
สำนักนายกรัฐมนตรี เผยถึงข้อสั่งการของ
พล.อ.ประยุทธ์ ในกรม. ได้ขอบคลุมทุกภาค
ส่วนราชการที่ช่วยกันทำงานช่วงวันหยุด
และกล่าวให้กำลังใจพรรคร่วมรัฐบาล ขอให้
เริ่มการทำงานในปี 2565 ทันที ใช้เวลาให้เกิด
ประโยชน์ เร่งสร้างผลสำเร็จให้มากที่สุด
พร้อมกล่าวขอบคลุมหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาล
ที่ร่วมกันแก้ปัญหาหมากกว่า 2 ปี และกำลังย่าง
เข้าสู่ปีที่ 3

นายชนกรชี้แจงกรณีสื่อโซเชียลมีเดียเผยแพร่
ว่า พล.อ.ประยุทธ์ติดโควิด-19 ว่า ไม่เป็น
ความจริง พล.อ.ประยุทธ์ยังคงสุขภาพแข็งแรง
และพร้อมทำงานให้ประชาชนอย่างเต็มที่ต่อไป
กรม.อนุมัติงบปี 66-3.1 ล้านล.

นายชนกรเผยด้วยว่า กรม.มีมติเห็นชอบ
วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2566 จำนวน 3,185,000 ล้านบาท และ
มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
ตามข้อสั่งการนายกฯ มีสาระสำคัญดังนี้
1. เห็นชอบกรอบวงเงินและโครงสร้างงบ
ประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 งบประมาณรายจ่าย 3,185,000 ล้านบาท
เพิ่มจากปีงบประมาณ 2565 จำนวน 85,000
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.74

2. รายได้สุทธิ 2,490,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากปี 2565 จำนวน 90,000 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.75, 3. งบประมาณขาดดุล
695,000 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 จำนวน
5,000 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.71 และ
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.89 ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ ทั้งนี้ วงเงินงบฯ รายจ่าย
3,185,000 ล้านบาทดังกล่าว เท่ากับกรอบ
วงเงินตามแผนการคลังระยะปานกลาง
(ปีงบประมาณ 2566-2569) ที่ กรม.มีมติเห็น

ขอบเมื่อ 21 ธ.ค.2564

2 พันล.ซ่อมถนน-4.1 พันล.

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กรม.อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน 2,125.56 ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย 17 จังหวัด แบ่งเป็นกรมทางหลวง 1,649.12 ล้านบาท และกรมทางหลวงชนบท จำนวน 476.44 ล้านบาท เนื่องจากช่วงพ.ค.-12 ต.ค.2564 เกิดอุทกภัยจากมรสุมทำให้ทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบทได้รับความเสียหาย

น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า กรม.อนุมัติกรอบวงเงินงบฯ 4,180 ล้านบาท ให้ไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน Specialised Expo ที่ภูเก็ตภายใต้ชื่องาน EXPO 2028-Phuket, Thailand โดย กรม.อนุมัติ 16 พ.ย.2564 อนุมัติหลักการให้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน และนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สาธารณสุข ลงนามในหนังสือเสนอตัวเป็นเจ้าภาพเมื่อ 14 ธ.ค.2564 ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบกรอบวงเงินตามข้อกำหนดองค์การนิทรรศการนานาชาติหรือ BIE และจะยื่นหนังสือต่อผู้แทน BIE วันที่ 7 ม.ค.นี้ ที่กรุงปารีส

อนุมัติ 6.78 พันล.จัดพีชสวนโลก

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกฯ เผยกรม.อนุมัติกรอบวงเงินจัดงานมหกรรมพีชสวนโลก จ.อุดรธานี พ.ศ.2569 วงเงิน 2,500 ล้านบาท และ จ.นครราชสีมา พ.ศ.2572 วงเงินงบ 4,281 ล้านบาท รวม 6,781 ล้านบาท ตามที่กระทรวงเกษตรฯ เสนอ กำหนดขึ้นประมุขสิทธิ์เป็นเจ้าภาพจัดงานที่ จ.อุดรฯ 7 ม.ค.นี้ และนครราชสีมา ช่วงมี.ค.นี้

ปชป.มั่นใจคว้าชัยซ่อมทั้ง 2 เขต

นายรามเสถียร รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) เผยการเลือกตั้งประธานงานส่วนกลาง กล่าวถึงการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งซ่อมเขต 1 ชุมพร และเขต 6 สงขลา ว่าจากการรณรงค์หาเสียงของผู้สมัครและ

พรรค ที่นำเสนอทั้งแนวนโยบายพรรคและคุณสมบัติผู้สมัคร ในเขต 1 ชุมพร นายอิสระ พงษ์ มากอำไพ เป็นคนรุ่นใหม่ที่ถูกกลไกทำงานในพื้นที่กับชาวบ้านมาตลอด จะมาสานต่อการทำงานที่ของนายชุมพล จุลใส อดีต ส.ส.ชุมพร ได้เป็นอย่างดี ส่วนเขต 6 สงขลา น.ส.สุภาพร กำเนิดผล ประชาชนในพื้นที่มีความต้องการให้มีตัวแทนประชาชนที่เป็นผู้นำสตรี เข้าไปขับเคลื่อนเรื่องเด็กเยาวชนและสตรีในสภา ขณะนี้ทั้ง 2 เขตเลือกตั้ง มีการเตรียมการเข้าสู่ช่วงรณรงค์หาเสียงอย่างเข้มข้น โดยส่วนกลางได้จัด ส.ส.และแกนนำพรรคลงไปช่วยหาเสียง รวมถึงการจัดเวทีปราศรัย มั่นใจประชาชนจะเข้าหาเลือกผู้สมัครของพรรคแน่นอน

นายชัยชนะ เดชเดโช รองเลขาธิการ ปชป. กล่าวถึงการลงพื้นที่ ด.ปาดังเบซาร์ อ.สะเตาะ จ.สงขลา ช่วย น.ส.สุภาพร หาเสียงว่า ได้ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านทราบถึงการดำเนินงานในอดีตของ น.ส.สุภาพร ที่เคยเป็นถึงรองนายก อบจ.สงขลา รวมทั้งแนวนโยบายต่างๆ จะเน้นการแก้ปัญหาหมลพิษในพื้นที่ โดยเฉพาะ อ.สะเตาะ กลายมาเป็นพื้นที่ที่รองรับการขยายตัวจาก อ.หาดใหญ่ ทำให้ปัญหาหมลพิษทวีความรุนแรงมากขึ้น เชื่อมั่นประชาชนพร้อมมอบโอกาสให้ น.ส.สุภาพร เป็น ส.ส.สุภาพสตรีคนแรกของจ.สงขลา

รอฟังผลสอบ 'เสธ.ต.'

นายชัยชนะ เผยว่า จากการลงพื้นที่ผ่านมา ผู้นำชุมชนหลายคนกล่าวถึงความเคลื่อนไหวที่ผิดสังเกตของเจ้าหน้าที่ทหารและข้าราชการบางคน ที่พยายามชี้มาให้เลือกผู้สมัครบางราย โดยเหตุการณ์เหมือนกรณีเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 3 จ.นครศรีฯ เมื่อมี.ค. 2564 ที่มีกร กล่าวอ้างว่า “นายสั่งมา” ซึ่งขณะนี้ ปชป.ได้ติดตามคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงของทางกองทัพจากกรณีพรรคให้ข้อมูลว่ามีนายทหารชื่อ ‘เสธ.ต.’ พร้อมกำลังพลส่วนหนึ่งเข้าไปในพื้นที่ จ.ชุมพร หวังใช้อิทธิพลกดดันการเลือกตั้งซ่อม คณะกรรมการจะสรุปข้อเท็จจริงภายในสัปดาห์นี้ ฉะนั้นระยะเวลาที่เหลือ

ก่อนจะมีการเลือกตั้งในอีก 12 วันข้างหน้านั้น อยากให้ผู้สมัครและผู้สนับสนุนทุกคนหาเสียงและชักชวนประชาชนให้ลงคะแนนเสียงอย่างสร้างสรรค์ เป็นไปตามกฎกติกา

ก.ก.มั่นใจปักธงสงขลา

นายธีวัชร คำแก้ว ผู้สมัครเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 6 สงขลา พรรคก้าวไกล กล่าวหลังลงพื้นที่ ปาดังเบซาร์ว่า เมืองปาดังเบซาร์ อ.สะเตาะ เป็นเมืองคานชายแดนไทย-มาเลเซีย ที่เคยศึกักมาก โควิดส่งผลกระทบต่อพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนในพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน รวมถึงการเดินทางไปรับจ้างในมาเลเซีย ซึ่งเป็นรายได้หลักของหลายครอบครัว เรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้นจะขอเป็นปากเสียง ภาคใต้เป็นภูมิภาคที่ถูกละเลยจากการพัฒนามานาน พอพัฒนา ก็เลือกพัฒนาเฉพาะที่ได้ประโยชน์กับนายทุนใหญ่ ที่เห็นจากกรณีนิคมอุตสาหกรรมระนอง หรือการสร้างเขื่อนแย่งทำลายชายหาดต่างๆ ยืนยันทิศทางการพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคใต้ของพรรคก้าวไกล ไม่ใช่การพัฒนาที่เติบโตเฉพาะตัวเลข แต่คือการเติบโตอย่างเข้มแข็งของประชาชน ด้วยการคืนสิทธิการดูแลและบริหารจัดการทรัพยากรกลับไปให้ท้องถิ่น “ตลอดเวลาที่พบปะทักทาย ผมมองเห็นแววดาแห่งความหวัง กำลังใจ สิ่งที่ได้รับคือพลังและทำให้มั่นใจว่าหน้าประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการเมืองภาคใต้ จะเกิดขึ้นในการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้”